



BÁO CÁO

tổng hợp tình hình báo chí tháng 6/2017

I. NHỮNG VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ ĐẮK LẮK ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ÁNH

1. Thời sự-chính trị

Trong tháng 6, các cơ quan báo chí của địa phương, Trung ương và báo ngành đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát các định hướng tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5, chủ động đưa nhiều tin, bài, hình ảnh thông tin các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Báo, đài tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 khóa XII, nhất là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các cơ quan báo chí: Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Quân đội nhân dân, Tạp chí Tài chính, TTXVN, Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh... có nhiều tin, bài thông tin về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, phản ánh ý kiến của Đại biểu Quốc hội tỉnh và cử tri trong tỉnh về việc xử lý các dự án đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí; việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS; kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại quy định về thuế giá trị gia tăng; thông tin Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX.

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), các cơ quan báo chí: Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh đưa tin đậm nét phản ánh các hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt bài viết “Báo chí đồng hành cùng sự phát triển

của địa phương” của đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đăng trên Báo Đắk Lắk tiếp tục khẳng định và đánh giá cao vai trò của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh.

Báo Đắk Lắk phản ánh: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được UBND tỉnh ban hành. Tuy nhiên một số cơ quan, đơn vị chưa tích cực, chủ động trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh đó, cơ quan báo chí, nhà báo cũng phải có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung thông tin phát ngôn cung cấp.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) báo, đài thông tin về các hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; tuyên truyền Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nội dung mỗi cơ quan, tổ chức, gia đình không thuộc diện nghèo hãy làm một việc cụ thể để góp phần chăm lo cho các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách; tuyên truyền những cống hiến, sự hy sinh anh dũng của các thương binh, liệt sỹ trong quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Các cơ quan báo chí đã đưa nhiều tin bài tuyên truyền phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6; các hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới đại hội đoàn các cấp; Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; phản ánh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, nhất là tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, trẻ em bị dụ dỗ đi lao động trái pháp luật ở ngoài tỉnh.

Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: *Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh, Tiền phong, VTC news, Dân trí...* đã tập trung phản ánh công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh đại học, cao đẳng của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục và các em học sinh; lưu ý, hướng dẫn các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi; phản ánh diễn biến kỳ thi; công tác coi thi, đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ thi an toàn, đúng quy chế...

2. Kinh tế - xã hội

Trong tháng, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn đã tập trung phản ánh tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh; kết quả thu hoạch vụ đông xuân, gieo trồng vụ hè thu năm 2017 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các bài viết đã phản ánh và phân tích khá sâu về tình hình sản xuất, gieo trồng của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh; phản ánh tình hình giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu,

bơ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và rớt giá, khuyến cáo bà con nông dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi và các biện pháp chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm.

Các cơ quan báo chí tiếp tục dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền, phản ánh về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai thực hiện Chương trình ở các địa phương trong tỉnh.

Báo, đài đưa tin, bài phản ánh tình hình hoạt động của Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2. Báo Đắk Lắk có bài viết: *Thiếu vốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân An; Hạ tầng cụm công nghiệp Tân An: ỉ ạch đến bao giờ*. Đáng chú ý, các báo Đắk Lắk, Thanh tra, Thời báo Ngân hàng đăng các bài viết phản ánh thực tế quỹ đất trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 đã hết. nhưng nhiều doanh nghiệp đã thuê đất lại không triển khai dự án hoặc triển khai chậm, triển khai không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp có năng lực muốn đầu tư sản xuất hoặc di dời nhà máy trong khu dân cư vào đây để hạn chế ô nhiễm môi trường nhưng chưa được đáp ứng.

Báo Thanh niên, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Báo điện tử VTV news có các bài viết phản ánh nhiều công trình phúc lợi dân sinh trên địa bàn tỉnh được đầu tư, xây dựng. Tuy nhiên, do thiếu tính toán, không phù hợp với thực tế và nhiều nguyên nhân khác nên hiệu quả của các công trình này mang lại không cao, hoặc mới xây dựng đã hư hỏng, gây lãng phí. Một số bài viết: *Công trình cấp nước hơn 8,6 tỷ đồng bỏ hoang, dân xài nước ao hồ* (Thanh niên 15/6); *Đê bao trăm tỷ xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau 1 đợt lũ* (Đài Tiếng nói Việt Nam 16/6); *Nhiều công trình tiền tỷ bỏ hoang* (Công an nhân dân 22/6)...

Liên quan đến lĩnh vực giao thông, Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh có nhiều bài viết phản ánh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trong tháng 6 đầu năm, công tác quản lý, sửa chữa khắc phục các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Báo Đắk Lắk có các bài viết: *Thiếu lực lượng phối hợp, trạm cân lưu động hoạt động kém hiệu quả; Ngăn chặn tình trạng xe quá tải lưu thông qua cầu Cư Păm, huyện Krông Bông; Di dời đèn tín hiệu giao thông đường Nguyễn Tất Thành-Ngô Gia Tự-Ama Jhao: Liệu có cần thiết?; Người dân Cư Êwì, huyện Cư Kuin khổ khổ vì giao thông xuống cấp...*

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, ngày 06/6 Báo Infonet có bài viết "*Lạ lùng phương án cải tạo môi trường ở Krông Pắc*", phản ánh việc Công ty TNHH Trung Thái sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án phục hồi và cải tạo môi trường tại xã Vụ Bản (trong đó có phương án tận thu cát và đất sét). Tuy nhiên, Công ty này chưa làm đúng phương án cải tạo môi trường mà đưa máy móc vào tận thu cát và đất sét. Ngày 23/6, Báo Infonet tiếp tục có bài viết *Đắk Lắk: Đình chỉ việc tận thu cát của Công ty Trung Thái*, phản ánh sau khi phát hiện Công ty TNHH Trung Thái chỉ tận thu cát mà chưa thực hiện phương án cải tạo môi trường tại xã Vụ Bản, UBND huyện Krông Pắc đã kết hợp với lực lượng chức năng, tạm đình chỉ việc khai thác cát của Công ty này. Một số báo phản ánh về lĩnh vực môi trường khác: *Bất chấp lệnh cấm, xưởng tái chế*

Liên quan đến hoạt động khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép, các báo của trung ương, báo ngành và báo địa phương có các bài viết: *Huyện Cư M'gar vẫn "Nóng" tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép* (Báo Đắk Lắk); *Gian nan cuộc chiến giữ rừng: Rừng Yok Đôn không bình yên* (Công an nhân dân); *Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk xử lý nghiêm vụ phá rừng Ea Súp* (Tin tức); *Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk điều tra, xử lý các đối tượng phá rừng* (Thanh niên); *Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng ở Đắk Lắk* (Người Lao động)...

Nhiều cơ quan báo, đài đưa tin về việc TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 04 bị cáo nguyên là giám đốc của Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) Chi nhánh Đắk Lắk và MB24 Chi nhánh Buôn Ma Thuột về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên án 4 bị cáo trong đường dây lừa đảo MB24 với tổng mức hình phạt 26 năm 06 tháng tù giam.

Liên quan đến thông tin một bé gái ở buôn Ea Khít, xã Ea B'hok, huyện Cư Kuin nghi bị bắt cóc, các báo có bài viết: *Đắk Lắk: Dân hoang mang vì nghi án bắt cóc trẻ nhỏ* (Báo Lao động); *Vụ đánh thuốc mê bắt cóc bé gái gây rúng động Đắk Lắk: Thông tin mới nhất từ công an* (VTC News); *Sợ mẹ mắng, bé gái bịa chuyện bị bắt cóc ra nghĩa địa* (Công an nhân dân, Infonet)... Trước thông tin bé gái nghi bị bắt cóc, cơ quan chức năng đã xác minh và thông tin với báo chí: do cháu gái nói trên leo lên xe người lạ - người nhờ bé gái chỉ đường. Về nhà sợ bị mẹ la mắng nên đã bịa ra chuyện bị bắt cóc. Thực tế không có chuyện bị bắt cóc như tin đồn. Từ vụ việc này, đề nghị các phóng viên cần rút kinh nghiệm và thận trọng khi xác minh thông tin viết bài, tránh để dư luận hoang mang.

Các báo Infonet, Tuổi trẻ, Vietnamnet, Zing news... Phản ánh về việc công an xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột nổ súng về phía nhóm thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Sau đó, người dân báo có 3 thanh niên bị thương nghi do công an xã Ea Kao gây ra. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc điều tra.

Các Báo Chính phủ, Thanh tra, Người tiêu dùng đưa tin: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Các báo Dân trí, Pháp luật, Zing news đưa tin: UBND huyện Krông Búk cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện vừa thống nhất hình thức đuổi việc đối với ông Hoàng Văn Kiên, cán bộ địa chính xã Cư Pong vì để xảy ra hàng loạt sai phạm trong thời gian công tác như: sách nhiễu người dân đến liên hệ làm việc và liên tục tự ý nghỉ việc không lý do.

Liên quan vụ việc một số người dân trên địa bàn huyện Cư M'gar xô xát với đội tuần tra giao thông thuộc trạm CSGT Krông Búk vì cho rằng cán bộ đội tuần tra đánh người vi phạm giao thông. Các báo: Lao động, Tiền phong, Dân trí, Đời sống pháp luật đưa tin, bài phản ánh: Ngày 19/6, Công an tỉnh đã giao Công an huyện Cư M'gar điều tra, xác minh vụ việc. Qua báo cáo nhanh, thông

tin người dân cho rằng CSGT, CSCĐ đánh người là không chính xác, nguyên nhân do một thanh niên vi phạm giao thông và có hành động chống đối, kích động người dân xô xát với đội công tác, khiến thanh niên này bị thương.

Các báo VN Express, Zing news, Thanh niên, Dân Việt đưa tin: Ngày 29/6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cục An ninh Tây Nguyên, Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ gần 100 người tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa do Tài Du, ngụ tại TP. Buôn Ma Thuột cầm đầu tại một nghĩa trang thuộc xã Cư Suê, huyện Cư M'gar. Hiện vụ việc đang được Cục cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.

Báo Công Lý có các bài viết: *Hiệu trưởng trường mầm non khốn đốn vì tin đồn thất thiệt* (26/6); *Không được đáp lại tình cảm, trụ trì tố phạt từ lừa chiếm đoạt tiền tỉ* (28/6) thông tin phản ánh: bà Đặng Thị Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Họa Mi, huyện Cư M'gar bị một số đối tượng dùng mạng xã hội facebook đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật rằng dùng mỹ nhân kế lừa tiền tỉ của nhà chùa, có quan hệ bất chính với sư thầy và lãnh đạo huyện, gây dư luận không tốt trong phật tử, tôn giáo cũng như các cơ quan nhà nước. Nguyên nhân được xác định là ông Trần Cao Trận (Trụ trì chùa Pháp Bảo - tại Tổ dân phố 4, thị trấn Quang Phú, huyện Cư M'gar) nảy sinh tình cảm với bà Trang nhưng không được đáp lại nên đã tung tin thất thiệt để người khác sử dụng đăng lên mạng xã hội. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

II. NHẬN XÉT CHUNG

Trong tháng 6/2017, hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và báo ngành đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm túc định hướng tuyên truyền của cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí. Chủ động thông tin các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh.

Các cơ quan báo chí đã có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy; tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng của đất nước và của tỉnh; thông tin, phản ánh kịp thời tình hình sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác thuế, tài chính, các lĩnh vực y tế, giáo dục đến với bạn đọc.

Báo, đài đã dành thời lượng phù hợp để phản ánh các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh, phản ánh kịp thời các vấn đề được dư luận quan tâm, các hoạt động của các ngành chức năng trong việc chống thất thu thuế; công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp; các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục sức khỏe Nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, đã góp phần tích cực cùng Đảng

bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

III. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2017

1. Đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), gắn với các hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017 theo Kế hoạch số 37-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thành lập ASEAN” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức.

3. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Tuyên truyền Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII; Kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và các Luật đã được Quốc hội thông qua trong kỳ họp; các hội nghị tiếp xúc của trị của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh ở các đại phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX.

5. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; hỗ trợ người dân trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.

6. Tuyên truyền Chương trình số 14-CTr/TU, ngày 22/5/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

7. Tiếp tục tuyên truyền tình hình, kết quả, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ở các địa phương, cơ sở gắn với hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương phát động.

8. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống dịch bệnh; công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và biển đảo

9. Đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội để người dân nắm được các thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác. *wee*

Nơi nhận: *wee*

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- T26 Đà Nẵng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Lưu VT, phòng TTBCXB.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Cảnh